
นายกฯ ย้้าไม่ได้ตั้งเป้าจ้านวนคนตอบ 4 ค้าถามหรือหยั่งเสียงคะแนนนิยม ชี้ต้องการกระตุ้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย พร้อมเตรียมเพิ่มช่องทางอ้านวยความสะดวกให้มากข้ึน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวย้้าถึงกรณีที่สื่อมวลชนน้าเสนอข่าวในท้านองว่า 
นายกรัฐมนตรีแก้เก้อ เนื่องจากมีประชาชนไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 4 ค้าถามบางตา เป็นแค่เพียงสร้างการรับรู้
นั้น ว่า การให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่การแก้เก้อ เพราะนายกฯ ไม่ได้ตั้งเป้าตั้งแต่แรกว่าจะมีประชาชนไป
แสดงความคิดเห็นมากหรือน้อย และไม่ใช่การหยั่งเสียงหาคะแนนนิยม เพราะนายกฯ ไม่ได้คาดหวังที่จะเป็น
นักการเมืองอาชีพ 

“นายกฯ ไม่ได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องปริมาณ หรือข้อสรุปว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่ต้องการกระตุ้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดอนาคตของประเทศ อยากให้ทุกคนน้าเรื่องของบ้านเมืองไปพูดคุย กัน
ในครอบครัวหรือที่ท้างาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งเท่านั้น ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้
ออกไปแสดงความคิดเห็น ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เห็นด้วย แต่รัฐบาลก็จะพยายามหาช่องทางให้ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้สะดวกมากข้ึน”
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